



## แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
อำเภอจุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานปลัด  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๕๖๓๑  
โทรสาร ๐๗๕-๓๕๕๖๓๑  
[www.thungpho.go.th](http://www.thungpho.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏ แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.thungpho.go.th](http://www.thungpho.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การเมืองการบริหาร การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

**หลักการและเหตุผล**  
**แผนการดำเนินงาน**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์**  
**ประจำปี ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา มีหน้าที่ในการรวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ภายใต้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดการและการติดตามการ ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ บทนำ และส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็น ส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ต่อไป

\*\*\*\*\*

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๒
สารบัญ	๓
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๔-๕
- วัตถุประสงค์	๖
- ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๗
- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๗
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๘-๙
- สรุปงบบหน้าแผนการดำเนินงาน	๑๐-๑๑
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๑๒-๘๖

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์มาก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้ แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี ที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

## ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการ ดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น



๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

#### การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้อย่างถูกต้อง

ทุ่งโพธิ์

ส่วนที่ ๒  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยละ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

แบบ ผด. ๑

\*\*\*\*\*

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๗.๑๔	๕,๒๙๓,๐๐๐	๑๓.๒๗	กองช่าง
๑.๒ แผนงาน การพาณิชย์	๙	๑๐.๗๑	๕,๒๘๓,๐๐๐	๑๓.๒๘	กองช่าง
๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน	-	๑๗.๘๕	-	-	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑๒.๘๒</b>	<b>๑๐,๕๗๖,๐๐๐</b>	<b>๒๖.๕๕</b>	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การจัดและแก้ไขปัญหาความยากจน</b>					
๒.๑ แผนงาน การเกษตร	๑	๑.๑๙	๓๐,๐๐๐	๐.๐๗	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๔.๗๖	๑๘๐,๐๐๐	๐.๔๕	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๕.๙๕</b>	<b>๒๑๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๕๒</b>	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี</b>					
๓.๑ แผนงาน การศึกษา	๑๔	๑๖.๖๗	๖,๓๖๗,๙๗๔	๑๘.๙๗	กองการศึกษาฯ
๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๑๐.๗๑	๘๖๗,๖๐๐	๒.๐๗	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	<b>๒๓</b>	<b>๒๗.๓๘</b>	<b>๘,๓๓๕,๕๗๔</b>	<b>๒๑.๐๔</b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

แบบ ผด. ๑

\*\*\*\*\*

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ</b>					
๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๓	๓.๕๗	๕๗,๐๐๐	๐.๑๔	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน	๑๐	๑๑.๙๐	๘๐๔,๕๐๐	๒.๐๒	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงาน สาธารณสุข	๗	๘.๓๓	๓๒๑,๘๐๐	๐.๘๐	สำนักปลัด
๔.๔ แผนงาน งบกลาง	๕	๕.๙๕	๑๘,๑๙๖,๒๕๐	๔๕.๖๓	สำนักปลัด
รวม	๒๕	๒๙.๗๖	๑๙,๓๗๙,๕๕๐	๔๘.๕๙	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>					
๕.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวม	-	-	-	-	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร</b>					
๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	๓	๓.๕๗	๑๓๑,๐๐๐	๐.๓๓	กองคลัง
๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๙	๑๐.๗๑	๑๒๒,๕๕๐	๐.๓๐	สำนักปลัด
๖.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๔.๗๖	๑,๐๖๔,๐๐๐	๒.๖๗	กองช่าง
รวม	๑๖	๑๙.๐๔	๑,๓๑๗,๕๕๐	๓.๓๐	
รวมทั้งสิ้น	๘๔	๑๐๐.๐๐	๓๙,๘๗๖,๙๗๔	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	ก่อสร้างถนนคสล. สายพรมราช-คลองประ หมูที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์	เพื่อความสะดวกในการใช้ เส้นทางสัญจรไป - มา และ ยกระดับถนนให้อยู่ในสภาพ ที่ดีและได้มาตรฐาน โดยการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์	กองช่าง				←	→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งเคียน - นาเส็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งโพธิ์	เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา และยกระดับถนนให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งโพธิ์	กองช่าง																		

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	บุกเบิกถนนสายคลองท่อน – จดเขตถนนสายสามแยก นางนงค์-ช่องควน หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลทุ่งโพธิ์	เพื่อความสะดวกในการใช้ เส้นทางสัญจรไป – มา โดย ทำการบุกเบิกถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร ด้วยการ ถมหินผ่านตะแกรงจำนวน ๗๕๐ ลบ.ม.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน และวางท่อคสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด ๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน ตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๒๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลทุ่งโพธิ์	กองช่าง						← →							



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสาย ๔๑- สะพานแร่ หมู่ที่ ๒ นศ.ถ. ๑๐๕-๑๑	โดยทำการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๕-๑๑ สายทางหลวง ๔๑-สะพานแร่ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแร่ ตำบลทุ่ง โพธิ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬารักษ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑,๗๓๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์	กองช่าง																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยแห้ง-บ้านนายร้าน หมู่ที่ ๔ นศ.ถ.๑๐๕-๒๔	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.๑๐๕-๒๔ สายห้วยแห้ง-บ้านนายร้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไสหินตั้ง ตำบลทุ่งโพธิ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๒๕๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งโพธิ์	กองช่าง																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่องควน-หลังโรงรม หมู่ที่ ๕ นศ.ถ.๑๐๕-๑๒๕	โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวง นศ.ถ.๑๐๕-๒๕ สายช่องควน-หลังโรงรม หมู่ที่ ๕ บ้านอายุเลา ตำบล ทุ่งโพธิ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	๔,๐๔๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งโพธิ์	กองช่าง																		
รวม ๖ โครงการ		-	๕,๒๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๒ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบขับเมิสซิเบิล ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ บาดาล แบบขับเมิสซิเบิล ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้ ๑.สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่ น้อยกว่า ๔๐-๑๘๐ ลิตร/นาที่ ๒.ที่ความสูงส่งรวม (TDH) ๗๐ เมตร ๓.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า ๔.ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต ๕.ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐- ๓,๐๐๐ รอบ/นาที่ ๖.มีประสิทธิภาพการสูบน้ำน้อย กว่าร้อยละ ๕๕	๑๔๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๒ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		๗.เครื่องสูบน้ำแบบขับเมิส เครื่อง ประกอบด้วย - ตัวเครื่องสูบน้ำจำนวน ๑ ตัว - มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว - กล่องสวิทช์ควบคุม จำนวน ๑ กล่อง ๘.รายละเอียดส่วนประกอบที่สำคัญของ ตัวเครื่องสูบน้ำ ต้องประกอบด้วย - ตัวเรือนสูบ (CASING) ทำด้วย STAINLESS STEEL - ใบพัด (IMPELLER) ทำด้วย STAINLESS STEEL - เพลา (SHAFT) ทำด้วย STAINLESS STEEL - มี CHECK VALVE กันน้ำไหลกลับ ในตัวเรือน ๙. มีอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของ มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส	เพื่อเป็นเครื่องสูบน้ำตัวสำรองของ ระบบประปาองค์การบริหารส่วน ตำบล ตามรายละเอียดดังนี้ - ใช้กับระบบ ไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต - สามารถใช้สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อย กว่า ๐-๑,๐๐๐ ลิตร/นาทึ - ที่ความสูงส่งรวมไม่น้อยกว่า ๗-๒๗ เมตร	๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองช่าง														
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่งขนาด ๒๐ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์ ๓เฟส	เพื่อเป็นเครื่องสูบน้ำตัวสำรองของ ระบบประปาองค์การบริหารส่วน ตำบล ตามรายละเอียดดังนี้ - ใช้กับระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต - สามารถใช้สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อย กว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ระยะส่งสูงสุด ๘๘ เมตร - ท่อน้ำเข้า ๓ นิ้ว ท่อน้ำออก ๑.๕ นิ้ว	๖๒,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองช่าง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๒ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้กับเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส</li> <li>- ตู้เหล็กฝาสองชั้นสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้</li> <li>- ระบบเปิดปิดการทำงานสามารถใช้ได้ทั้งแบบ AUTO และระบบ MANUAL</li> <li>- ตู้ระบบสั่งการทำงานด้วยสวิทช์ลูกลอยไฟฟ้า</li> <li>- ระบบป้องกันการลัดวงจร</li> <li>- มีโอเวอร์โหลดป้องกันเครื่องสูบน้ำทำงานเกินกระแส ๑๐๐% ของเครื่องสูบน้ำ</li> <li>- AUTO ใช้ระบบลูกลอยไฟฟ้าในการสั่งให้เครื่องสูบน้ำทำงาน</li> <li>- MANUAL ใช้เปิดปิดธรรมดาในกรณีไม่ต้องการใช้ลูกลอยไฟฟ้าในการตัดต่อ</li> <li>- ป้องกันเครื่องสูบน้ำไหม้จากแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน</li> <li>- มีอุปกรณ์วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า</li> </ul>	๒๕,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๒ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕	จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท	- สามารถใช้กับเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๕ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ - เป็นตู้เหล็กแบบประตูชั้นเดียว - ระบบเปิดปิดการทำงานสามารถใช้ได้ทั้งแบบAUTO และระบบ MANUAL - มีโอเวอร์โหลดป้องกันเครื่องสูบน้ำทำงานเกินกระแส ๑๐๐% ของเครื่องสูบน้ำ - AUTO ใช้ระบบลากลอยไฟฟ้าในการสั่งให้เครื่องสูบน้ำทำงาน - MANUAL ใช้เปิดปิดธรรมดาในกรณีไม่ต้องการใช้ลากลอยไฟฟ้าในการตัดต่อ - ป้องกันเครื่องสูบน้ำไหม้จากแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน - มีอุปกรณ์วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า	๑๘,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๗	จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HDPE พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	เครื่องเชื่อมต่อ HDPE - ใช้เชื่อมต่อHDPE ขนาด ๖๓-๑๖๐ MM. - แรงดันไฟ ๒๒๐V/๕๐Z - กำลังไฟรวม ๓.๓๕ KW ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลัง เครื่องยนต์ ๑๔ แรงม้า กระแสไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ V/๕๐Z	๑๕๐,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฝิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗	ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๓๕๘,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																	
๙	โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑	ทำการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ โดยทำการเทาดคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๔๗๕,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																	
รวม ๙ โครงการ		-	๕,๒๘๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารณณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตอย่างยากลำบากขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือโดยการจัดหาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร	๓๐,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.															
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การจัดและแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลทุ่งโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																		
๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีดและการจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีดและการจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ) เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การจัดและแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๓	โครงการฝึกอาชีพ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้สนใจ (การทำปลาใส่อวน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึก อาชีพ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม ผู้สนใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																		
๔	โครงการส่งเสริมแปรรูป ผลผลิตการเกษตร (การทำไข่เค็ม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริม แปรรูปผลผลิตการเกษตร (การทำไข่เค็ม) เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																		
รวม ๔ โครงการ		-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

## ๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	จัดซื้อตู้เหล็กสูงบาน เลื่อนกระจก จำนวน ๑ ใบ	คุณลักษณะ ดังนี้ ๑.วัสดุเหล็ก ๒.ขนาดความกว้าง ๑๑๘ ซม. X สูง X ๑๘๓ ซม. X ลึก ๔๕ ซม. ๓.จำนวนประตู ๒ บาน ๔.มีล้อคกุญแจ ๕.สามารถปรับระดับชั้นวางได้	๑๑,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ																		
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ CORE) และ ๑๒ แกน เสมือน (๑๒ THREAD) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (TURBO BOOST หรือ MAX BOOST)	๒๒,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHZ จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำ แบบ CACHE MEMORY รวมในระดับ (LEVEL) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ GRAPHICS PROCESSING UNIT ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด SOLIDSTATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือ ดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง																



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัล, เงินค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด, ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม , ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองการศึกษาฯ			←→														
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒.๑ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖๑๗,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ศูนย์ สำหรับเด็ก ๒-๕ ขวบ จำนวน ๒๔๕ วัน ในอัตราคนละ ๒๑ บาท รายละเอียดดังนี้ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายุเสา จำนวน ๓๐๘,๗๐๐ บาท (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตอ จำนวน ๓๐๘,๗๐๐ บาท	๙๒๘,๗๕๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองการศึกษาฯ	←→																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓๑๑,๓๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จำนวน ๒ ศูนย์ ดังนี้ ๒.๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายุลา จำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตอ จำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท ๒.๒.๒ ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายุลา จำนวน ๙,๖๐๐ บาท																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตอ จำนวน ๙,๔๐๐ บาท ๒.๒.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ เด็กอายุ ๓- ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายเลา จำนวน ๙,๖๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ควนตอ จำนวน ๙,๔๐๐ บาท ๒.๒.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา คนละ ๓๐๐ บาท/ปี รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายเลา จำนวน ๑๔,๔๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตอ จำนวน ๑๔,๑๐๐ บาท ๒.๒.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ ๓- ๕ ปี อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายุเลา จำนวน ๒๐,๖๔๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตอ จำนวน ๒๐,๒๑๐ บาท																		
๕	โครงการให้ความรู้และ ทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการให้ความรู้และทักษะด้าน ภาษา ต่างประเทศ(วิทยากรให้ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ เด็กนักเรียน ระดับชั้น ป.๑-๖	๓๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ															
๖	โครงการรณรงค์การสวม หมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๗,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																				
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๗	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง อัตราคนละ ๗.๘๒ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน รายละเอียด ดังนี้ - โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ จำนวน ๒๒๓,๖๕๒ บาท - โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ จำนวน ๒๖๔,๓๑๖ บาท - โรงเรียนบ้านอายเลา จำนวน ๕๒๘,๖๓๒ บาท - โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง จำนวน ๓๑๕,๑๔๖ บาท - โรงเรียนบ้านเหนือคลอง จำนวน ๙๑,๔๙๔ บาท	๑,๔๒๓,๒๔๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ	←																				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๘	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จำนวน ๒ แห่ง อัตราคนละ ๗.๘๒ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน รายละเอียด ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายเลา จำนวน ๑๒๑,๙๙๒ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตอ จำนวน ๑๒๑,๙๙๒ บาท	๒๔๓,๙๘๔	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองการศึกษาฯ	←																→
๙	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	เครื่องเล่นสนาม ชุด PONY ๓ SLIDE เมื่อประกอบติดตั้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๗ X ๔.๖ X ๒.๗ ม. รายละเอียดเครื่องเล่นสนาม - โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็ก และพลาสติก, เสาคเหล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗๖ มม.	๑๕๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองการศึกษาฯ			←														→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ฟันสีฝุ่น ไม่มีเหลี่ยมคม ป้องกันสนิม - ชิ้นส่วนพลาสติกผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีนพลาสติกปลอดสารพิษรับรองด้วยเอกสารผลการทดสอบโลหะหนัก ด้วยวิธีทดสอบ มอก.๖๘๕-๒๕๔๐ หรือEN๗๑-๓ จากหน่วยงานภายในประเทศที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมยอมรับ - ฟันสถานีผลิตจากเหล็กแผ่น พับเชื่อมขอบ ฟันสีฝุ่น ป้องกันสนิม - สกรู น็อต จากสแตนเลสหรือเหล็กหล่อในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด ๑๓ รายการ ๑. หลังคาม้าโพธิ์ ผลิตจากวัสดุ พลาสติก โพลีเอธิลีน ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปม้าโพธิ์สีสันสไตล จำนวน ๑ ชุด ๒. กระจาดลิ้นวน ผลิตจากวัสดุ พลาสติก โพลีเอธิลีน ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นไม่มีรอยเชื่อมต่อ จำนวน ๑ ชุด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		๓.ราวกันตกกระดานลิ้นววนและพื้นต่อกระดานลิ้นววน ผลิตจากวัสดุ เหล็ก พ่นสีฝุ่นราวกันตก ทำจากเหล็กกลมเชื่อมต่อเป็นราวกันตก พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิมต่อเข้ากับพื้นต่อกระดานลิ้นววนทำจากเหล็กแผ่นเชื่อมพับขอบ ไม่มีเหลี่ยมหรือคมที่เป็นอันตราย จำนวน ๑ ชุด ๔.กระดานลิ้นรางเดี่ยว ผลิตจากวัสดุ พลาสติก โพลีเอธิลีน ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นไม่มีรอยเชื่อมต่อ จำนวน ๑ ชุด ๕.กระดานลิ้นรางคู่ ผลิตจากวัสดุ พลาสติก โพลีเอธิลีน ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นไม่มีรอยเชื่อมต่อ จำนวน ๑ ชุด ๖.ผนังกันตกคละสีคละแบบ ผลิตจากวัสดุ พลาสติก โพลีเอธิลีนทำจากพลาสติกขึ้นรูปช่วยป้องกัน การผลัดตกในขณะที่เล่น จำนวน ๓ ชุด ๗.ราวกันตก ผลิตจากวัสดุ เหล็ก พ่นสีฝุ่น ทำจากเหล็กกลมพ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิมเชื่อมต่อกันเป็นราว กันตก ไม่มีเหลี่ยมหรือคมที่																



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		<p>อันตราย จำนวน ๑ ชุด            ๘.บันไดพร้อมราวจับ ผลิตจากวัสดุพลาสติก โพลีเอธิลีนทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นมีชั้นบันไดไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น ด้านข้างผนังราวจับบันไดมีลวดลายนูนรูปสัตว์ จำนวน ๑ ชุด            ๙.ดอกไม้หรือดาวประดับเสา ผลิตจากวัสดุพลาสติก โพลีเอธิลีนทำจากพลาสติกขึ้นรูป ใช้ประดับหัวเสาเพิ่มความสวยงาม จำนวน ๑ ชุด            ๑๐.ต้นไม้ประดับเสา ผลิตจากวัสดุ พลาสติก โพลีเอธิลีนทำจากพลาสติกขึ้นรูป ใช้ประดับหัวเสาเพิ่มความสวยงาม จำนวน ๑ ชุด            ๑๑.ชิงช้า ๑ ที่นั่ง ผลิตจากวัสดุ พลาสติก โพลีเอธิลีน + เชือกหรือโซ่ นั่งชิงช้าทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปร้อยเข้ากับเชือกหรือโซ่ ติดตั้งบริเวณใต้พื้นที่ลานนี้ จำนวน ๑ ชุด            ๑๒. พื้นลานนี้ ผลิตจากวัสดุ เหล็ก ฟันสี ฝุ่น ทำจากเหล็กแผ่น พับเชื่อมขอบ ฟันสีฝุ่น จำนวน ๓ ชุด</p>																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		๑๓. เสาสถาณี ผลิตจากวัสดุ เสาเหล็ก ฟันสีฝุ่น เสาเหล็กฟันสีฝุ่น ป้องกันสนิม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซม. จำนวน ๘ ชุด																		
๑๐	โครงการห้องถื่นรักการอ่าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการรักการอ่าน เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การประกวด/แข่งขัน เป็นต้น	๕,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองการศึกษาฯ	←														→
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล – และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ปีที่ ๖ โดยสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอัตรา มื้อละ ๒๑ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๕ โรงเรียน รายละเอียด ดังนี้ - โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์จำนวน ๔๖๒,๐๐๐ บาท	๒,๙๔๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองการศึกษาฯ	←														→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		- โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ จำนวน ๕๕๖,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านอายุเลา จำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง จำนวน ๖๕๑,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านเหนือคลอง จำนวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท																	
๑๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ครู/ผู้ดูแลเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก อบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไป ตามสัดส่วนที่กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ														

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารณณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

**๓.๑ แผนงาน การศึกษา**

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๓	จ้างเหมา บุคคลภายนอกทำ ความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ทำ ความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จำนวน ๒ ศูนย์ รายละเอียดดังนี้ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายุเลา จำนวน ๑ คน X ๓๐๐ บาท X ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๗๓,๕๐๐ บาท (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตอ จำนวน ๑ คน X ๓๐๐ บาท X ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๗๓,๕๐๐ บาท	๑๔๗,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษา	←-----→														
๑๔	ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๑ บ้านควนตอ	โดยทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สธ.ศพด.๑) ตอกเสาเข็ม ตามมาตรฐานประเภท อาคารเด็กเล็กไม่เกิน ๕๐ คน แบบที่ สธ. ศพด.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมป้าย ๑ ป้าย	๒,๐๒๕,๙๐๐																	
<b>รวม ๑๔ โครงการ</b>		-	<b>๘,๓๙๓,๘๗๔</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชน ประชาชน ทุ่งโพธิ์สัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทุ่งโพธิ์สัมพันธ์ เช่น ค่าชุด กีฬา ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าอุปกรณ์ กีฬา , ค่าตอบแทน คณะกรรมการ , ค่าเงิน รางวัล , ค่าป้าย, ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ							←						→
๒	โครงการฝึกอบรมทักษะ ด้านกีฬาฟุตบอล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา ฟุตบอลให้แก่เยาวชนภายในตำบล จำนวน ๘ หมู่บ้าน เช่น ค่าผู้ฝึกสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร	๓๖,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ					←			→					
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับต่างๆ	๗๓,๖๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ												←	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ รายละเอียดดังนี้ ๑.อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่) พร้อม ติดตั้ง ราคา ๒๘,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ชิ้นเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท ๑.๑ โครงสร้างหลัก เหล็กท่อ กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว หนา ไม่น้อยกว่า ๒ มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๑.๒ ที่รองเหยียบ เหล็กปั๊มทรง สี่เหลี่ยม ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดย กรรมวิธีปั๊ม-กด (PRESS OR STAMPING) ด้วย ระบบแม่พิมพ์แบบ ผสม (COMPOUND DIE) ไม่ใช่การ ขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม	๑๕๖,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		๑.๓ ป้ายคู่มือ กรอบเหล็กทรงสี่เหลี่ยม แผ่นป้ายทำ จากเหล็กซิงค์ ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER ๑.๔ สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้า โพลียูรีเทน ประเภทอะครีลิกอะลิฟาติกชนิด สองส่วนผสม ให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพ อากาศและแสง UV ๒.อุปกรณ์บริหารแขน-ไหล่-หน้าอก แบบนึ่งยก น้ำหนัก พร้อมติดตั้ง ราคา ๒๘,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท ๒.๑ โครงสร้างหลัก เหล็กท่อกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๒.๒ ป้ายคู่มือ กรอบเหล็กทรงสี่เหลี่ยมแผ่นป้าย ทำจากเหล็กซิงค์ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER ๒.๓ สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน ประเภทอะครีลิกอะลิฟาติกชนิดสองส่วนผสมให้ความ เงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		๓. อุปกรณ์ตัดหลังลดหน้าห้อง พร้อมติดตั้ง ราคา ๒๙,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๙,๘๐๐ บาท ๓.๑ โครงสร้างหลัก เหล็กทอกกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว หนาไม่น้อย กว่า ๒ มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๓.๒ ป้ายคู่มือ กรอบเหล็กทรงสี่เหลี่ยม แผ่น ป้ายทำจากเหล็กซึ่งคัดตัดด้วย STICKER INKJET PRINTER ๓.๓ สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าโพลียูรี เเทน ประเภทอะครีลิกอะสีฟาติคชนิดสอง ส่วนผสม ให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพ อากาศและแสง UV ๔. อุปกรณ์บริหารเอร์ - สะโพกคู่ (แบบนั่งและ ยืน) พร้อมติดตั้งราคา ๒๘,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท ๔.๑ โครงสร้างหลัก เหล็กทอกกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)		อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ															



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		๔.๒ ที่นั่ง/ที่เหยียบ เหล็กปั๊มทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน โดยกรรมวิธีปั๊ม-กด (PRESS OR STAMPING) ด้วยระบบแม่พิมพ์ แบบผสม (COMPOUND DIE) ไม่ใช้การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องพับ ๔.๓ ป้ายคู่มือ กรอบเหล็กทรงสี่เหลี่ยม แผ่นป้ายทำจากเหล็กซึ่งคัดตัดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER ๔.๔ สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน ประเภทอะคริลิคอะสีฟาติคชนิดสองส่วนผสมให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV ๕. อุปกรณ์บริหารข้อเข้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งฟิง) พร้อมติดตั้งราคา ๒๘,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ชิ้นเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท ๕.๑ โครงสร้างหลัก เหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้วหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๕.๒ ที่นั่ง/พนักฟิง เหล็กปั๊มทรงอานจักรยานและทรงกลมหกเหลี่ยม ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊ม-กด (PRESS OR STAMPING) ด้วยระบบแม่พิมพ์แบบ															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		ผสม (COMPOUND DIE) ไม่ใช่การขึ้นรูป ด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม ๕.๓ ป้ายคู่มือ กรอบเหล็กทรง สี่เหลี่ยม แผ่นป้ายทำจากเหล็กซึ่งคัดตัดทำ ด้วย STICKER INKJET PRINTER ๕.๔ สีโพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับ หน้าโพลียูรีเทน ประเภทอะครีลิคอะลิฟา ติก ชนิดสอง ส่วนผสม ให้ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV ๖.รวมค่าเทคอนกรีตพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท ๖.๑ ฐานสำหรับติดตั้งเครื่องออก กำลังกึ่งกลางแฉ่ง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร x ยาว ๗.๕๐ เมตร x หนา ๑๒ เซนติเมตร ๖.๒ ปูด้วยตะแกรงไวร์เมช @ ๒๐ เซนติเมตร ๖.๓ เทคอนกรีต																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕	โครงการวิปัสสนา กรรมฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวิปัสสนากรรมฐาน เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ	๔๕,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ																	
๖	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินหรือ ของรางวัล, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ																	
๗	โครงการจัดงานประเพณี ชักพระ ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวด อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลชะอวด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการจัดงานประเพณีชัก พระ ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะ อวด อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	๓๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘	โครงการจัดงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๖	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภोजุฬารักษ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการจัดงาน ประเพณีเทศกาลเดือนสิบของจังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ																↔
๙	โครงการอุดหนุนจัดงาน ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุ	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภोजุฬารักษ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อุดหนุนจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	๗,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กอง การศึกษาฯ					↔											
รวม ๙ โครงการ		-	๘๖๗,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถ เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต อย่างปกติสุขในสังคมหรือการ ส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหรือผู้ที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติ ครม.	๓๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																	
๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (OUTPUT) ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ WATTS) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อย กว่า ๑๕ นาที	๕,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ CORE) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ THREAD) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง (TURBO BOOST หรือ MAX BOOST) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHZ จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ CACHE MEMORY รวมในระดับ (LEVEL) เดียวกัน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้	๒๒,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ GRAPHICS PROCESSING UNIT ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถในการใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า ๘ GB																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด SOLID STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</li> <li>- มีแป้นพิมพ์และเมาส์</li> <li>- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย</li> </ul>															
<b>รวม ๓ โครงการ</b>		-	<b>๕๗,๐๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.			←	→														
๒	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.							↔											
๓	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นค่าสถานที่จัดอบรม ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																	←	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน	เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและควบคุม ไฟป่า การรณรงค์การป้องกันและ ควบคุมไฟป่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นสำหรับโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.				↔														
๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ ผู้ประสบภัย สาธารณหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉินและกรณีเกิด อัคคีภัยไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ ผู้ประสบภัยสาธารณหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉินและกรณีเกิดอัคคีภัยไม่เข้า ข่ายภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←																	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๖	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนิน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง) เพื่อ จ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการ ดำเนินการตามโครงการ	๒๕๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																	
๗	ติดตั้งกระจกโค้งภายใน ตำบลทุ่งโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๓๐ ชุด รายละเอียดดังนี้ ๑.กระจกโค้งแอสตันเลส ๒๔ นิ้ว จำนวน ๓๐ ชุด ๒.เสาเหล็กกลม ๓ นิ้ว หนา ๒.๐ ม.ม. พร้อมทาสี ๓๐ ต้น ๓.ค่าแรงประกอบติดตั้ง จำนวน ๓๐ ชุด โดยทำการติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	๑๙๙,๕๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๘	จัดซื้อเครื่องโชนิต เป็น เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโชนิต เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวัด ลูกสูบ ๑ ลูก มีขนาดแรงม้าไม่ น้อยกว่า ๕.๓ แรงม้าพร้อมใบโชนิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว	๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←	→											
๙	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ เป็นจุดเติมน้ำให้กับ รถบรรทุกน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ เป็นจุดเติมน้ำให้กับรถบรรทุกน้ำ เพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง	๗๕,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←	→											
๑๐	โครงการขุดบ่อน้ำต้น หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการขุดบ่อน้ำต้นบริเวณหมู่ที่ ๔ โดยทำการขุดบ่อน้ำต้นขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑.๕ เมตร ลึก ๙ .เมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์ กำหนดเพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง	๖๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.					←	→							
รวม ๑๐ โครงการ		-	๘๐๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ การแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ในการดำเนินการตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	๖๖,๘๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←																	→
๒	โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมา ค่าตอบแทน ค่าจัดหาวัสดุ การแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←																	→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เมื่อเกิด โรคติดต่อ โรคติดต่อร้ายแรง โรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวัง โรคระบาดหรือมีเหตุ สงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ โดยให้ดำเนินการสนับสนุนให้มีการ ป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดและ การระงับการระบาดของโรคนั้นหรือ สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง	๕๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←																→
๔	โครงการควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร	๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←																→



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๗	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุด้วยธรรมะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วย ธรรมะ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																		
รวม ๗ โครงการ		-	๓๒๑,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๔ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณเต็มจำนวนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเงินสดและที่โอนเข้าบัญชีผ่านระบบ E-PAYMENT และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเข้าบัญชีเอง(ถ้ามี) โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ	๑๓,๖๖๓,๔๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←-----→											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๔ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		<p>ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ๓ ปี ย้อนหลัง ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบิยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการดำเนินการจ่ายเบิยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคำนวณ โดยใช้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ๓ ปี ย้อนหลัง ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบิยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการดำเนินการจ่ายเบิยยังชีพผู้สูงอายุ</p>																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๔ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓) ตั้งงบประมาณเต็มจำนวนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเงินสดและที่โอนเข้าบัญชีผ่านระบบ E-PAYMENT และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเข้าบัญชีเอง (ถ้ามี) โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนพิการ ๓ ปี ย้อนหลัง ข้อมูลประมาณการจำนวนคนพิการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะมา	๓,๕๙๔,๒๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๔ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		ลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี และข้อมูล จำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกัน ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุ่นและเพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้พิการ เนื่องจากระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้แก่คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ สามารถขึ้นทะเบียน ผู้พิการได้ทุกเดือน และให้จ่ายเบี้ยในเดือนถัดไป ดังนั้นจำนวน ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็น เพียงการประมาณการจำนวนผู้พิการที่มี สิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จ่ายจริง จำนวนผู้มี สิทธิอาจลดลงหรือ เพิ่มขึ้น จำนวนเงิน จึง สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอน เพิ่มหรือโอนลดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจง		อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๔ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ให้จ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมาย กำหนด เพราะจำนวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันและทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมาย กำหนด เป็นต้น																
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการเพื่อรองรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙๖,๐๐๐	อบต. ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.													

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารณณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
๔.๔ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ๓ ปี ย้อนหลัง ข้อมูลประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี และ ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบื่อยังชีพขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกันโดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงจำนวนผู้มีสิทธิให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เพราะจำนวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นต้น																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔.๔ แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น หรือพื้นที่	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อจ่าย สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามสัดส่วน เงินสมทบ อบต.ขนาดกลาง)	๒๕๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←												→
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น อัตราร้อยละ ๒ ของ ประมาณการรายรับงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้ จากพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมา รวมคำนวณ	๕๙๒,๖๕๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด อบต.	←											→	
รวม ๕ โครงการ		-	๑๘,๑๙๖,๒๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๒๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองคลัง																	
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที่)	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ DPI - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (PPM) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (MEMORY) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐ BASE-T หรือ	๘,๕๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองคลัง																	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WI-FI (IEEE ๘๐๒.๑๑B, G, N) ได้ - มีมาตรฐานกระตาดได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, LETTER, LEGAL และ CUSTOM เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์															
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ WATTS) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๒,๕๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองคลัง												
รวม ๓ โครงการ		-	๑๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร  
๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภोजุฬารักษ์ เป็น ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการจัด งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ ทำการปกครองอำเภोजุฬา ภรณ์ เป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุน โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	๗,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด																	↔	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภोजุฬารักษ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรชติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ ทำการปกครองอำเภोजุฬา ภรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรชติยราชนารี	๗,๒๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด																	↔	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร  
๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภोजุฬารามณ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ ทำการปกครองอำเภोजุฬา รามณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระปรเมนท รรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา	๘,๕๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด																↕	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภोजุฬารามณ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการงานพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี เนื่อง ในวโรกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ ทำการปกครองอำเภोजุฬา รามณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการงานพิธีเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา	๖,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด																↕	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร  
๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔ CORE) และ ๘ แกนเสมือน(๘ THREAD) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง (TURBO BOOST หรือ MAX BOOST) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย กว่า ๔ GHZ จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำ แบบ CACHE MEMORY รวมในระดับ(LEVEL) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย กว่า ๘ GB	๒๒,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	สำนักปลัด																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร  
 ๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด SOLID STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ X ๗๖๘ PIXEL และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว- มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (INTERNAL) หรือภายนอก (EXTERNAL) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (IEEE ๘๐๒.๑๑ AC) และ BLUETOOTH																			



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ ตัว	คุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดกว้าง ๘๐* ยาว ๑๕๐* มี ๑ ลีนชัก ๑ ตู้เก็บเอกสาร ด้านขวา และ ๑ ตู้เก็บเอกสาร ด้านซ้าย (ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ จำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวก สะดวกในการทำงานและให้บริการ ประชาชน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา ท้องตลาด และจะดำเนินการด้วย ความประหยัด	๔,๘๕๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	งานควบคุม และ ตรวจสอบ ภายใน																



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร  
๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ CORE) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ THREAD) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง(TURBO BOOT หรือ MAX BOOST )โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHZ จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ CACHE MEMORY รวมในระดับ (LEVEL) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ ๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ	๒๓,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	งานควบคุมและตรวจสอบภายใน																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร  
 ๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		ติดตั้งอยู่บนวงจรหลักที่มีความ สามารถในการใช้หน่วยความจำแยก จากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อย กว่า ๒ GB ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑ TBหรือ ชนิด SOLID STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD -RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง ภายใน(INTERNAL) หรือ																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ภายนอก (EXTERNAL)จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐ * ๑๐๘๐) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (IEEE ๘๐๒.๑๑ AC ) และ BLUETOOTH															
รวม ๙ โครงการ		-	๑๒๒,๕๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ	(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล แค็บ ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ	๑,๐๐๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ CORE) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ THREAD) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (TURBO BOOST หรือ MAX BOOST) โดยมีความเร็วสัญญาณ	๓๐,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๓ GHZ จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CACHE MEMORY รวมในระดับ (LEVEL) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ GRAPHICS PROCESSING UNIT ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิดDDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด SOLID STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบUSB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A๔ อัตโนมัติ (AUTO DOCUMENT FEEDER) ได้ไม่น้อย กว่า ๓๐ แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบ อัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ DPI - มีความเร็วในการสแกนกระดาษ ขนาด A๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๒๓ PPM - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A๔ - มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง	๑๖,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองช่าง																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับกระดาษ A๓	คุณลักษณะพื้นฐาน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (INKJET) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐x๑,๔๔๐ DPI - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาดA๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที(PPM) หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที(IPM) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน้าต่อนาที (PPM) หรือ ๕.๕ ภาพต่อนาที(IPM) - มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, LETTER, LEGAL และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้	๑๘,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์	กองช่าง															
รวม ๔ โครงการ		-	๑,๐๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-